

Số: 322 /BC-MTTQ-BTT

Đắk Song, ngày 6 tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Hôm nay tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa V, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Đắk Song khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN**

##### **1. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết**

Thực hiện Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chương trình công tác năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc và của địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn xây dựng trang cộng đồng (Fanpage Facebook) của MTTQ các xã, thị trấn để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng và ủng hộ các chương trình, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Bên cạnh đó, MTTQ huyện và các xã, thị trấn lập nhóm zalo để tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn, chia sẻ, kết nối các thông tin. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trên nền tảng mạng xã hội.

MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức hội; tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, nhân đạo, từ thiện, thực hiện an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế.

Thường xuyên nắm bắt tình hình các tôn giáo trên địa bàn huyện; tuyên truyền vận động các chức sắc, chức việc tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các

phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện, nhân đạo góp phần thực hiện an sinh xã hội, nhất là tuyên truyền vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tham mưu với Thường trực Huyện ủy, phối hợp với UBND huyện tổ chức các đoàn công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân các ngày Lễ trọng của các tôn giáo như: Đại lễ Phật đản; Lễ Phục Sinh của Đạo Công giáo, Đạo Tin Lành... Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vụ việc liên quan đến tôn giáo.

## **2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước**

MTTQ và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tổ chức các phong trào với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, hướng các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư nhằm thu hút, phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phối hợp và thống nhất hành động, thi đua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện chương trình hướng về cơ sở năm 2023 với 22 mô hình, công trình, phần việc do các xã, thị trấn đăng ký xây dựng gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng các khu dân cư tự quản năm 2023 và 22 mô hình, công trình, phần việc của các xã, thị trấn triển khai thực hiện; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện vận động hội viên làm nòng cốt xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” bảo vệ và gìn giữ cảnh quan môi trường; Hội Nông dân huyện đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường; Đoàn thanh niên vận động đoàn viên đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp,...

Công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS được phối hợp triển khai thông qua nhiều hình thức, nội dung sát với thực tế, coi việc phòng ngừa và ngăn chặn tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS phải từ cơ sở, gia đình, xã, thị trấn đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức trách nhiệm phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân toàn huyện. Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6); tham gia triển khai Tháng hành động Vì trẻ em.

Triển khai các hoạt động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu cho Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của huyện phân bổ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng 02

căn nhà Đại đoàn kết (trị giá 50 triệu đồng/căn) và phân bổ 22 suất sinh kế với tổng trị giá 110 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 để hỗ trợ công cụ, dụng cụ sản xuất cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ, xây dựng 03 căn Đại đoàn kết cho hộ nghèo (01 căn 40 triệu; 02 căn/50.000.000đ/nhà); 02 căn nhà đang xây tại xã Thuận Hà và xã Nam Bình (trị giá 70.000.000đ/nhà). Ra thư kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023; chỉ đạo MTTQ, Ban vận động các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện đã vận động được 164.168.000 đồng (số liệu tính đến ngày 15/11/2023).

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được MTTQ các cấp trong huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc ưu tiên sử dụng các mặt hàng sản xuất trong nước; đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Thực hiện Công văn số 1135/MTTQ-BTT, ngày 22/11/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông về việc vận động nguồn lực hỗ trợ các đối tượng khó khăn tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 1446-KL/HU, ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song về tiếp tục kêu gọi hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho Nhân dân gặp khó khăn trên địa bàn huyện Đắk Song. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Song kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm và Nhân dân trên địa bàn huyện phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc đóng góp, hỗ trợ để mua thẻ BHYT cho các đối tượng gặp khó khăn về kinh tế trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 14/11/2023 đã có 40 cơ quan, đơn vị, 25 doanh nghiệp tham gia ủng hộ với số tiền 76.675.000 đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với BHXH huyện hỗ trợ 269 thẻ BHYT cho người dân trên địa bàn xã Đắk Mol và hỗ trợ 570 thẻ cho người dân trên địa bàn xã Đắk N’Drung.

### **3. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri**

#### **a. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền**

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT, ngày 29/12/2022 về giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023; Kế hoạch số 126/KH-MTTQ-BTT, ngày 12/6/2023 Giám sát về hoạt động bình xét các đối tượng được hưởng chính sách vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/8/2023 Giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng,

lãnh phí; hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn xây dựng chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2023 phù hợp với nhiệm vụ ở địa phương. Phối hợp tham gia giám sát cùng với Viện kiểm sát nhân dân huyện tại nhà tạm giữ Công an huyện; Phối hợp với HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện các Kế hoạch Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển văn hóa, du lịch đối với UBND huyện Đắk Song; Ban pháp chế HĐND huyện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tại UBND các xã, thị trấn và UBND huyện; Ban Kinh tế - xã hội huyện giám sát việc cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình từ năm 2020 đến năm 2022 tại UBND các xã: Trường Xuân, Nam Bình, Thuận Hạnh, Thuận Hà. Kiểm tra, giám sát việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM tại xã Đắk Mol.

Thực hiện Thông báo số 29-TB/HU, ngày 03/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Đắk Song năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã triển khai thực hiện và tham gia đối thoại đảm bảo theo quy định và đạt hiệu quả. Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp nhận 02 đơn kiến nghị và 01 đơn đề nghị giải quyết qua đường bưu điện; 03 đơn này đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định.

Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, hoạt động hòa giải các xã, thị trấn và ở cơ sở; Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tích cực tham gia giám sát được 11 cuộc (trong đó BGS đầu tư của cộng đồng giám sát 09 cuộc; Ban Thanh tra nhân dân giám sát 02 cuộc) với việc cải tạo, sửa chữa các công trình đường giao thông, thực hiện chế độ chính sách...; phát huy vai trò hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc giám sát thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định tình hình của địa phương, cơ sở.

Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong huyện; tích cực tham gia góp ý đối với việc xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, thông qua các hội nghị. Phối hợp và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Triển khai lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

#### **b. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức 02 cuộc TXCT với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 5; 06 cuộc TXCT trước, sau kỳ họp thứ 6, trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

khóa IV; 30 cuộc TXCT sau kỳ họp thứ 5, trước, sau kỳ họp thứ 6, trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã, thị trấn (với 1.982 cử tri và 394 ý kiến). Tại các hội nghị, cử tri đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến, những ý kiến, kiến nghị của cử tri được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kịp thời tổng hợp và phản ánh trung thực với Cấp ủy, Chính quyền các cấp theo đúng quy định và tại các kỳ họp HĐND các cấp để xem xét, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND cấp xã với cử tri theo luật định.

## **II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ**

Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, phản ánh của Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tổng hợp hàng trăm lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đã được lãnh đạo các cấp tiếp thu, giải trình theo thẩm quyền. Tại kỳ họp này Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện, tập trung vào các lĩnh vực sau:

### **1. Về phát triển kinh tế**

Cử tri và Nhân dân phấn khởi về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện khó khăn chung của cả tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao. Tuy nhiên, cử tri và các tầng lớp Nhân dân đề nghị tỉnh cần tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm, để góp phần bao tiêu sản phẩm cho người dân. Vì hiện nay giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng rất cao, nên sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra không có lãi, thu nhập của người lao động thấp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người nông dân.

### **2. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng**

Thời gian qua, huyện đã có nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ xây dựng, sửa chữa nhiều công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện, được nhân dân đánh giá cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục kiểm tra, nâng cấp, sửa chữa những tuyến đường quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và lưu thông của người dân. Có kế hoạch nâng cấp, đầu tư mới một số trạm biến áp, đường dây tải điện để phục vụ người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa.

### **3. Về quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường**

Cử tri và Nhân dân trong huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy hoạch. Cử tri còn đề nghị UBND huyện có kiến nghị lên UBND

tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là GCNQSDĐ) cho các hộ dân có đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ theo đúng quy định. Kiểm tra, xử lý các vi phạm và giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị của người dân về lĩnh vực đất đai, nhất là trong công tác áp giá đền bù thu hồi đất ở khu vực thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn huyện.

Cử tri và Nhân dân trong huyện đề nghị các cấp cần thông báo rộng rãi các khu vực được cấp GCNQSDĐ và khu vực không đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ để nhân dân được biết.

#### **4. Về Y tế, giáo dục và đào tạo**

Về công tác giáo dục và đào tạo: cử tri và Nhân dân mong muốn, đề nghị huyện tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhất là các xã vùng xa của huyện, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; ưu tiên tuyển giáo viên từ nguồn nhân lực tại địa phương để yên tâm công tác lâu dài.

Cử tri đề nghị huyện có kiến nghị với cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chính sách cho đội ngũ y, bác sỹ nhất là các trạm y tế ở vùng sâu, vùng xa.

#### **5. Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực**

Nhân dân đồng tình ủng hộ và khẳng định Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã kiên quyết, tích cực chủ động có trọng tâm, trọng điểm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cử tri bày tỏ, những năm qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương đã hoạt động rất hiệu quả và đạt được nhiều kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cử tri mong muốn lãnh đạo huyện quan tâm hơn nữa và triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tiếp tục phát huy tốt vai trò của nhân dân trong phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

#### **6. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội**

Cử tri rất phấn khởi, tin tưởng về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua cơ bản ổn định, lực lượng công an và các ngành chức năng đã chủ động, tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Cử tri đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chủ động ngăn chặn, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm trật tự xã hội, vi phạm an toàn giao thông, buôn bán ma túy...

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2024.**

1. Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, của dân tộc, của đất nước gắn với việc thực hiện

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ*”.

Tuyên truyền các Chủ trương, Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”; Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”, vận động Quỹ “*Vì người nghèo*” và thực hiện tốt phong trào thi đua “*Cả nước chung tay vì người nghèo... không để ai bị bỏ lại phía sau*”, phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”; An sinh xã hội, “*Đền ơn đáp nghĩa*”...

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2024 của Ủy ban MTTQ huyện. Phối hợp tổ chức tốt công tác Mặt trận tham gia các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử; phối hợp tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và Ban công tác Mặt trận ở cơ sở.

5. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, thăm hỏi, động viên các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng thôn, người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, chức sắc các tôn giáo nhân dịp các lễ trọng, Tết Nguyên đán... Triển khai thực hiện Đề án “*Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay*”.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Lưu VT, (T).

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN LÊ GIANG